

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรื

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช., ปธ.กก.กำหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
ด้านความมั่นคง

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในการบูรณาการรวมหน่วยงานทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพ และให้ กอ.รมน. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนอำนาจ หน้าที่ของ กอ.รมน. ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติด้วย แล้วนำเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด หากพบว่ากองทุนหมุนเวียนใดใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาระงับการใช้จ่ายเงินชั่วคราวก่อน รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้กองทุนที่มีรายได้หลัก จากเงินที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคต เช่น จัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางสร้างท่าเทียบเรือยอร์ชและท่าเทียบเรือสำราญระหว่างประเทศ ขนาดใหญ่ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมรายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์

๔. ให้กระทรวงพลังงานสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์โดยมิได้แสวงหาผลกำไร เช่น หลักเกณฑ์ ในการขออนุญาต

/๕. ...

๕. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งใช้ที่ดินทำกินเป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบ และถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้โดนยึดที่ดินทำกินดังกล่าว นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นอาจพิจารณาดำเนินการในรูปแบบกองทุนเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการ หรือช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับสัญญาขายฝาก โดยกองทุนอาจเป็นผู้รับซื้อฝากที่ดินดังกล่าวไว้ เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถมีที่ดินทำกินต่อไปได้

๖. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในราคาขอมเยา โดยเน้นให้มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ชุมชนหรือโรงสีชุมชน และจัดจำหน่ายในร้านค้าชุมชนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงที่นำมาจำหน่ายในราคาขอมเยาให้ได้มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด รวมทั้งพิจารณาจัดหาสินค้าชนิดอื่น มาจำหน่ายในราคาขอมเยาต่อไป

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๗. ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการมาตรการหรือโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เช่น การหยุดส่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน ให้ส่วนราชการเสนอมาตรการหรือแนวทางดำเนินการและวิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการหรือประกาศใช้ต่อไป

๘. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับภัยแล้ง โดยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดให้แก่ประชาชนด้วย นั้น ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๘.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจและขุดแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้เพื่อลดการใช้น้ำประปา โดยเร่งดำเนินการในพื้นที่แล้งซ้ำซากก่อน รวมทั้งจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในทุกหมู่บ้าน

๘.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูก เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในระดับวิกฤตและคาดการณ์ว่าจะมีภาวะเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง

๘.๓ ให้กระทรวงกลาโหมสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าว ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เช่น แหล่งกักเก็บน้ำ ความเสียหายที่ได้รับ ความต้องการของเกษตรกร แล้วจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

๙. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งดำเนินการพิจารณากำหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้

๑๐. ให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงผ้าหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแทน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายหรือการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตใช้ใหม่ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายหรือนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ด้วย เช่น การสนับสนุนด้านภาษี


๑๑. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติซึ่งเคยมีการดำเนินงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีครบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ หากมีความจำเป็น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดกลไกในการดำเนินงานเรื่องนี้โดยเร็วต่อไป

๑๒. ให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากพบว่า มีการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ (ภิวทอง) ๔๔๑ (พรทิพย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th (พรทิพย์/อริศรา)